



“โลกเปลี่ยน คลังปรับ” เจาะยุทธศาสตร์การคลังไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

จะจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 (FPO Symposium 2016) ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คลังปรับ” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กล่าวปาฐกถาเปิดงาน

ในช่วงเช้าจะนำเสนอผลงานของ สศค. ภายใต้ชื่อ “โลกเปลี่ยน คลังปรับ : เจาะยุทธศาสตร์การคลังไทย” นำเสนอโดย นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเทศน์ และสถาบันสัมพันธ์ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และ ดร. มณีขวัญ จันทรรุณ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการคลัง โดยมี ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจาก ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นผู้วิพากษ์ผลงาน

สศค. ได้จัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงินของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนแม่บทการคลังเพื่อสังคม (พ.ศ. 2559 – 2563) ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อสถานการณ์การคลังของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยในงานสัมมนาจะนำเสนอประเด็นความท้าทายภายในและภายนอกที่มีนัยสำคัญต่อประเทศไทยและเจาะรายละเอียดแผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงินของกระทรวงการคลัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย 12 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง และการพัฒนากระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรต้นแบบที่มีธรรมาภิบาล และบริหารงานอย่างมืออาชีพและแผนแม่บทการคลังเพื่อสังคม ที่แบ่งออกเป็น 5 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์และ 17 กลยุทธ์โดยเน้นภารกิจทางด้านสังคมของกระทรวงการคลัง ให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีรายได้เพียงพอ พึ่งพาตนเองได้ และเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการนำเสนอโครงการเด่น ๆ ซึ่ง สศค. เป็นผู้รับผิดชอบ

หลักในรายละเอียดด้วย

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “อนาคตการคลังไทยกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ประกอบด้วย ดร. สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและ

กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.fpo.go.th

“โลกเปลี่ยน คลังปรับ” เจาะยุทธศาสตร์การคลังไทย

แผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงิน

พ.ศ. 2559 - 2563

เศรษฐกิจ เติบโตอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ลดความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รักษาความยั่งยืนทางการคลัง
เป็นองค์กรต้นแบบ



แผนแม่บทการคลังเพื่อสังคม

พ.ศ. 2559 - 2563

สังคม

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

มั่นคงในชีวิต
มีรายได้เพียงพอ
พึ่งตนเองได้
สิ่งแวดล้อมสมดุล
เอกชนเป็นหุ้นส่วน